

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ TÂN HƯƠNG:

# Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Là địa phương có diện tích tự nhiên rộng, đông dân cư, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53%, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Tân Hương, huyện Yên Bình và các tổ chức thành viên đã làm tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, huyện, của địa phương, xây dựng và thực hiện chương trình công tác của MTTQ các cấp; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM)... góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Xác định rõ việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của công tác mặt trận, Ủy ban MTTQ xã Tân Hương thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt việc vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thảo luận, tập hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện của Đảng, dự thảo một số bộ luật. Qua đó, năm 2018, MTTQ xã Tân Hương cùng các tổ chức thành viên đã làm tốt việc tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 theo chủ đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kịp



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Tân Hương trao đổi với bà con dân tộc Dao ở thôn Khe Gậy về công tác giám sát, phản biện xã hội.

thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết tại địa phương; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, 5 năm qua, MTTQ xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập; phối hợp tổ chức

248 buổi chuyên giao kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi cho gần 7.000 lượt người; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 8.190 hộ vay 23 tỷ đồng; vận động nhân dân tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt trên 80%; phối hợp tổ chức 75 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động nhân dân đóng góp cho Quỹ “Vi người nghèo” được 30 triệu đồng, tặng quà cho 150 lượt hộ nghèo, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 3 - 4%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22 triệu

đồng năm 2014 lên 30 triệu đồng năm 2018.

Bên cạnh đó, MTTQ xã Tân Hương còn tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động nhân dân tích cực chung tay XDNTM; đến nay, 12/15 thôn đã có nhà văn hóa; tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt 88%... Có được những kết quả trên, thời gian qua, cùng với chú trọng tuyên truyền, vận động, MTTQ xã Tân Hương còn tăng cường kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; triển khai thực hiện kế hoạch MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả. Cụ thể, MTTQ xã đã chỉ đạo các ban công tác mặt trận tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, kiến nghị của cử tri, nhân dân trước, trong và sau các kỳ họp HĐND các cấp. 5 năm qua, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức hơn 20 cuộc tiếp xúc cử tri với 2.420 lượt người dự, tiếp nhận trên 60 ý kiến, kiến nghị. Xây dựng và duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa MTTQ với HĐND và UBND cùng cấp phối hợp với UBND xã tuyên truyền các chủ trương, chính sách về quy hoạch, giải phóng mặt bằng thi công các công trình trên địa bàn, việc sắp xếp, sát nhập thôn... tới các hộ dân. Qua giám sát, phản biện xã hội, MTTQ xã Tân Hương đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất đối với các cấp, ngành có liên quan và đơn vị, địa phương xem xét, tiếp thu và giải quyết kiến nghị. Tại những nơi giám sát, vai trò của MTTQ đã được phát huy và mang lại hiệu quả tích cực.

Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ xã Tân Hương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

MAI LINH

## Phải rèn luyện... (Tiếp theo trang 1)

**Một là**, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận cho đội ngũ CBĐV. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Kém lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông” dẫn tới khuyết điểm và trước hết, nguy hiểm nhất là “khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan” mà “nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng”. Vì thế, học tập lý luận chính trị, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị là công việc quan trọng, cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, CBĐV. Trau dồi, bồi dưỡng về lý luận chính trị; khắc phục những hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng... sẽ giúp CBĐV hiểu sâu sắc bản chất cách mạng, khoa học; những nguyên lý, quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cộng sản, đạo đức cách mạng; thấu suốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, có nhận thức chính trị, tình cảm chính trị đúng đắn,

có thể giới quan, phương pháp luận khoa học. Trong học tập, phải gắn lý luận với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác, phát huy tính độc lập, tích cực, chủ động, sáng tạo, “học đi đôi với hành”.

**Hai là**, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, phòng và chống chủ nghĩa cá nhân. Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò nêu gương, thống nhất giữa nói và làm của mỗi CBĐV nhằm tăng cường “sức đề kháng” chống lại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị phải luôn gắn với “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” theo phương châm mọi tổ chức, CBĐV phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày.

**Ba là**, đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII. Bố trí, sử dụng cán bộ đúng chỗ, đúng lúc, đúng năng lực, sở trường, đúng việc, đúng người. Lựa chọn và tìm được người tài đức xứng đáng với sự tin

tưởng của tập thể và niềm tin nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá, luân chuyển, bố trí cán bộ. Thực hiện chính sách phát triển và trọng dụng nhân tài gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, với đổi mới cơ cấu, chức năng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại theo hướng thiếu cái gì đào tạo, bồi dưỡng cái ấy nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng của CBĐV để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn...

**Bốn là**, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng - nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở để mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi CBĐV xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. CBĐV phải tiên phong gương mẫu, vững vàng trước mọi biến động của tình hình chính trị - xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà

nước; thực hiện Điều lệ Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm; tự soi, tự sửa các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết, nghiêm minh xử lý đối với những CBĐV vi phạm và những tổ chức đảng yếu kém. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.

**Năm là**, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động triển khai các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa những hoạt động phá hoại chính trị nội bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp luôn nắm vững và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác này. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi CBĐV; gắn bảo vệ chính trị nội bộ với xây dựng cơ quan, đơn vị, địa bàn cơ sở an toàn, vững chắc về mọi mặt...

B.T